



ประกาศกรมชลประทาน

เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน

ตามประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน โดยรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ ไว้แล้ว นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่า มีผู้สมัครสอบที่ได้ดำเนินการสมัครสอบตามขั้นตอนครบถ้วน และได้ชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบตามวัน เวลา ที่กำหนด ซึ่งได้รับเลขประจำตัวสอบแล้วถือว่าเป็นผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

**สำหรับผู้สมัครสอบ**

ผู้สมัครสอบที่ได้ดำเนินการสมัครสอบตามขั้นตอนครบถ้วน และได้ชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบตามวัน เวลา ที่กำหนด แต่ไม่มีชื่อในประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน โปรดนำหลักฐาน ได้แก่ เอกสารการสมัครสอบ และหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ พร้อมทั้งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ไปยื่นกับเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ณ ส่วนสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการ ชั้น ๔ กรมชลประทาน ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๑ ๗๕๕๕ หรือทางโทรสารที่หมายเลข ๐ ๒๖๖๙ ๓๕๙๙ ภายในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ ในวันและเวลาราชการ หากปรากฏว่าเป็นผู้สมัครสอบ กรมชลประทานจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันฯ เพิ่มเติมต่อไป โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์ <http://rid.thaijobjob.com> > ข้าราชการ > ปี ๒๕๖๕ หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน” ในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ หากไม่ดำเนินการตามกำหนดดังกล่าว จะไม่สามารถเข้าสอบแข่งขันฯ ในครั้งนี้ได้

อนึ่ง การตรวจคุณสมบัติผู้สมัครสอบ รวมทั้งเงื่อนไขในการสมัครสอบและการประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันฯ ข้างต้น กรมชลประทานจะตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริงที่ปรากฏในใบสมัครและเอกสารที่ผู้สมัครสอบได้ยื่นและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบเท่านั้น กรณีที่ตรวจสอบพบภายหลังว่าหลักฐาน และเอกสารการสมัครสอบหรือมีคุณสมบัติการสมัครสอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติตามประกาศรับสมัครสอบ กรมชลประทานจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ตั้งแต่ต้น และจะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง หรือเรียกเรื่องใด ๆ ทั้งสิ้น

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายชูชาติ รักจิตร)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมชลประทาน